

## NGÀY CHUYÊN MÔN THÁNG 12: TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ SỔ SÁCH ĐIỆN TỬ

Chiều ngày 18/12/2024, trường THCS Phúc Lợi đã phối hợp với công ty phần mềm Quảng Ích tổ chức buổi sinh hoạt Ngày chuyên môn tháng 12 với nội dung: *Tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ sổ sách điện tử*. Buổi sinh hoạt chuyên môn được diễn ra tại Phòng Hội đồng nhà trường với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hồng Nhung – Báo cáo viên của công ty Quảng Ích, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường.



*Buổi Tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ sổ sách điện tử được diễn ra tại phòng Hội đồng nhà trường*

Hệ thống quản lý hồ sơ sổ sách điện tử là giải pháp tổng thể được xây dựng nhằm giúp giáo viên giảm chi phí in ấn, thời gian, công sức trong việc chuẩn bị sổ sách, kế hoạch bài dạy, kiểm tra kí duyệt. Bên cạnh đó, hệ thống cũng giúp ban giám hiệu quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong năm học 2024 - 2025, trường THCS Phúc Lợi thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và công tác hồ sơ giấy tờ. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, các tổ chuyên môn đã tập trung triển khai việc sử dụng các phần mềm sổ sách điện tử nhằm hỗ trợ hoạt động dạy – học, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn. Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, các đồng chí giáo viên đã được hướng dẫn chi tiết cách khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm



sổ sách điện tử như: các thao tác tải tài liệu, quy trình nộp và kiểm tra giáo án, các thao tác dành cho tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn...



Các đồng chí giáo viên được Báo cáo viên của công ty Quảng Ích hướng dẫn thao tác cụ thể trên phần mềm



Cũng trong buổi sinh hoạt chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã được nghe Báo cáo viên giới thiệu tổng quan về dịch vụ Chữ ký số Smartca, các thao tác đăng nhập với tài khoản cá nhân, thực hiện cấu hình ảnh chữ ký cá nhân, cấu hình tài khoản chữ ký số. Việc làm này sẽ giúp các giáo viên thuận tiện hơn trong việc ký hồ sơ học bạ và các loại giấy tờ sổ sách.



*Các đồng chí giáo viên thực hành thao tác sử dụng chữ ký số Smartca*

Buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 12 đã giúp các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ sổ sách điện tử cũng như sử dụng chữ kí số Smartca trong hoạt động chuyên môn và quản lý. Thông qua đó sẽ giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian để tập trung thực hiện công tác chuyên môn và giảm áp lực về quản lý sổ sách; đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường năm học 2024 – 2025.